



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ให้ทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยังคงระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดง ควบคุมสูงสุด และรัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขได้ยกระดับความเข้มข้น ของมาตรการ และการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาด โดยมุ่งจำกัดการเคลื่อนย้าย ลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อป้องกันการขยายพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น เพื่อลดการเดินทาง จำกัดการเคลื่อนย้าย และลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๑๗๒/ว๒๐๘๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอเลื่อนการดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓, ๒๗, ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีคำสั่ง ประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบใหม่อีกครั้ง ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ <https://chiangmaitreasury.go.th/th/> (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน → พนักงานราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ บุญทัน)

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่